
જોડણીના નનયમો 

૧) એકાક્ષરી શબ્દો 

ઈ દીર્ઘ લખવો (ર્ી,જી, બી, શી) ; અનસુ્વાર વવનાના ઊ દીર્ઘ લખવા (છૂ, જૂ, પ,ૂ ભ,ૂ રૂ); અનસુ્વાર 

સહિત ઉ િસ્વ લખવો (છું, ત ુું, શુું, હુું) 

બાકીના શબ્દો માટે 

શબ્દને અંતે આવતો ઈ દીર્ઘ લખવો; શબ્દન ેઅંતે આવતો ઉ િસ્વ લખવો   

૨) બે અક્ષરની જોડણી 

પિલેો  અક્ષર દીર્ઘ ઈ કે દીર્ઘ ઊ લખાય 

૩) ત્રણ અક્ષરની જોડણી  

ટૂુંકા સ્વર વાળા લઘ ુઅક્ષરો દા.ત. અ, િસ્વ ઇ અને હ્સસ્વ ઉ  

લાુંબા સ્વર વાળા ગરુુ અક્ષરો દા.ત. આ, દીર્ઘ ઈ, દીર્ઘ ઊ, એ,ઐ, ઓ, ઔ.  

બીજો અક્ષર તપાસવો – જો લઘ ુિોય તો પિલેો અક્ષર દીર્ઘ ઈ કે દીર્ઘ ઊ લખવો (ઈડલી, કીવિયો, 

ગીરવી, ઘિૂટો, ઠૂિરી except  ઉપર, કુિળું, ટુકડો, મગુટ,મજુબ, મદુત) અને ગરુુ િોય તો પિલેો અક્ષર 

િસ્વ ઇ કે ઉ લખવો (ઉછીન,ુ હકસાન, વનખાર, બબછાન,ુ બબલાડી, બબિાર, બલસોટો except દીવાન, દીવાલ, 

બીિાર) Also મકૂવુું, મકુાવુું    શીખવુું, વશખાવુું     

૪) ચાર અક્ષરની જોડણી 

પિલેો અક્ષર ઇ કે ઉ િોય તો િસ્વ લખવો – ઉકળાટ, હકરતાર, હકરપાણ, બખસકોલી, વસસકારો  

સિાસિા મળૂ જોડણી રાખવી – તટૂ્ફૂટ, પછૂપરછ, કદૂાકદૂ, ખીચોખીચ, િીઠાબોલુું, િીણબત્તી  

૫) અનસુ્વાર 

પોચો અનસુ્વાર: દીર્ઘ ઈ અને દીર્ઘ ઊ દા.ત. ઈંટ, ઊંચુું, ઊંધુું, ગ ૂુંચ 

રણકતો અનસુ્વાર: િસ્વ ઇ અને િસ્વ ઉ  - દા.ત. કુુંભાર, કુુંવર, કુુંજાર, કુુંદન, ગુુંડો, ગુુંદર, હિિંડોળો  

૬) જોડાક્ષર: ની પિલેા આવેલા ઇ કે ઉ િસ્વ લખવા - ઇસ્સ્પતાલ, ઇસ્ત્રી, હકલ્લો, છટ્ટી, મકુ્કો, લચુ્ચો 



૭) Last but one letter ઊ કે ઈ દીર્ઘ લખવો દા.ત. ખુંતીલ,ુ જોશીલ,ુપતીકુું, ઓશીકુું, or ends on ઓ 

દા.ત. અંગઠૂો, પસીનો, નકચૂો, કાકીડો except  ભાર વગરના દા.ત. કાનડુો, જાુંબડુો, િહિનો, િેહલુો  

૮) ‘ય’, યો, યા ની પહલેાનો અક્ષર િસ્વ લખવો દા.ત. કાપહડયા, અઠવાહડયુું, ગરાવસયો, હદયર, દહરયો 

૯) શબ્દને છેડ ેઇક, ઇકા ઇમ, ઇમા, ઇત, ઇલ, ઉણ આવે તો િસ્વ લખવા 

ઇક - અવિક, આધવુનક, આવથિક, ક્ષબણક,તાત્કાબલક, વાબક્ષિક, સાપ્તાહિક, સાિાજજક    

ઇકા – કાલલકા, અનકુ્રમલણકા, લેલિકા, ગાનયકા, તરલલકા       ઇમ – અંનતમ, આદદમ, ક્રુનતમ, પનિમ 

ઇમા – ગદરમા, મદહમા, અલણમા, લનિમા   ઇત – અજજત, અંદકત, ઉદદત, િદંડત, વલંચત, ગલણત, પનુનત   

ઇલ – અલિલ, નનલિલ, કોદકલ, અનનલ, ફેનનલ  BUT  શીલ હોય તયા ંદીર્ઘ – સશુીલ, પચંશીલ 

ઉણ – અરુણ, અરુણ, તરુણ, વરુણ, ગણુ, નનગુઘણ Also  ઉપયોગી – ઉપયોલગતા. પારદશીત – પારદનશિતા 

૧૦) ‘ઇન’ – દીર્ઘ લિવો – દા.ત. આિીન, સ્વાિીન, પરાિીન, સ્નેહાિીન, પ્રાચીન, અવાઘચીન, નવીન 

૧૧) ‘ઇમી’આવે તો પહલેો હસ્વ, બીજો દીર્ઘ લિવો – કાનમની, દાનમની, રાલગણી, શાલલની, નવદ્યાર્થીની 

૧૨) શબ્દને અંતે ‘ઇય’ હોય તો ‘ઈ’ દીર્ઘ લિવો – આતમીય, ઉત્તરીય, જાતીય, પ્રાતંીય, પચંવર્ષીય, 

ભારતીય, સસંદીય, રાર્ષટ્રીય અર્થવા રાષ્ટ્રટ્રય 

૧૨) અંતે ‘દક્રય’આવે તો હસ્વ લિવો – સદક્રય, નનર્ષદક્રય 

૧૩) અંતે ‘ઇશ’ આવે તો ‘ઈ’ દીર્ઘ લિવો – જગદીશ, અવનીશ, લગરીશ 

૧૪) અંતે ‘ઈંદ્ર’ આવે તો ઈ દીર્ઘ લિવો – જતીંદ્ર, જ્યોતીંદ્ર 

૧૫) અંતે ‘નત’ આવે તો મોટા ભાગમા હસ્વ લિવો – કાનંત, શાનંત, નીનત, અનમુનત, સ્રનુત, સમંનત, 

સમુનત પણ જયતંી મા િીર્ઘ આવે.  

૧૬) ‘વતી’અને ‘મતી’દીર્ઘ લિવા – કલાવતી, ઇંદુમતી, સરસ્વતી, ચદં્રાવતી 

૧૭) અંતે ઇક્ષા’ દીર્ઘ લિાય – નનરીક્ષા, નનરીક્ષણ, પરીક્ષા,પ્રતીક્ષા, સમીક્ષા પણ નશક્ષક, નશક્ષા, નશક્ષણ 

હસ્વ  

 

 


